

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ปี A

(ข้อมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย์” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจปกครองพระศาสนจักรแก่เปโตร

พระธรรมล้ำลึกพระคริสตเจ้า: พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต ผู้ทรงปกครองพระศาสนจักร

ท่าทีคริสตชน: อ่อนน้อมเชื่อฟังผู้แทนของพระคริสตเจ้า

การดำเนินชีวิต : ขอมรับคำสอนและร่วมมือกับผู้แทนของพระองค์

บท

พระธรรมล้ำลึกของพระอาณาจักรสวรรค์ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นแล้วในพระธรรมล้ำลึกปีศาจของพระเยซูเจ้าได้รับการเปิดเผยอีกมิติหนึ่ง ได้แก่ มิติของการปกครอง ซึ่งเปโตรเป็นผู้แทนของการปกครองของพระเจ้า โดยคุณสมบัติแห่งการปกครองคือการนำความรอดพ้น พระศาสนจักรหรือประชากรใหม่ที่เกิดจากปีศาจของพระเยซูเจ้า เป็นจุดเริ่มต้นของความจริงของพระอาณาจักรสวรรค์ ซึ่งการปกครองของพระเจ้าจะสมบูรณ์อย่างไม่มีเงื่อนไข

ฝั่งพระวาจา

บทอ่านที่ 1	อสย 22:15, 19-23	เราจะมอบลูกกุญแจของวังของดาวิดให้กับเขา
เพลงสดุดี	สดด 138	ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิรันดร์ โปรดอย่าทรงทิ้งพระหัตถกิจของพระองค์
บทอ่านที่ 2	รม 11:33-36	ทุกสิ่งมาจากพระองค์ โดยทางพระองค์และเพื่อพระองค์
พระวรสาร	มธ 16:13-20	ท่านเป็นศิลา เราจะมอบกุญแจพระอาณาจักรสวรรค์ไว้กับท่าน

1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า

1.1 ภารกิจของเปโตรและผู้แทนของพระเยซูเจ้า

ถึงแม้ว่า ความคิดเกี่ยวกับการปกครองจะถูกคบบังคับด้วยระบบสังคมการเมืองที่เรา มีประสบการณ์อยู่ ซึ่งการปกครองจะถูกผูกติดกับอำนาจซึ่งมักจะยังประโยชน์ให้กับคน ส่วนน้อย แม้ว่าตามหลักการแล้ว จะต้องมุ่งสู่ความดีของส่วนรวมก็ตาม ในเวลาเดียวกัน วิวัฒนาการของพระศาสนจักร ในฐานะเป็นองค์กรทางสังคมเองก็ได้วิวัฒนาการไปตาม ระบบสังคมการเมืองของแต่ละยุค ซึ่งจนบัดนี้ ก็ยังได้รับผลกระทบของการแบ่ง ประชากรของพระเจ้าออกเป็นชนชั้นสมณะและชนชั้นธรรมดา และความหมายที่ แท้จริงของการปกครองของผู้นำของพระศาสนจักร ในฐานะผู้แทนของพระเจ้าได้ถูกคบบังคับได้ด้วยระบบการปกครองเดียวกัน

แต่ทั้ง ญูแฉราชวังของดาวิด และ ญูแฉของพระอาณาจักรสวรรค์ ต่างหาก ที่เป็นกุญแจไขความหมายแท้จริงของบทบาทหน้าที่ปกครองของผู้แทนของพระองค์ ก่อนอื่นหมด เปโตรและผู้สืบตำแหน่ง เป็นตัวแทนและเครื่องหมายของการประทับอยู่ ของพระเจ้า ผู้ทรงปกครองประชากรของพระองค์ นอกนั้น เปโตรได้รับเลือกไม่ใช่ เพราะความดีของตัวเอง แต่เป็นเพราะพระเจ้าทรงเลือก เปโตรเป็น ศิลา เป็นฐานรากของพระศาสนจักรของพระคริสตเจ้า ซึ่งพระเจ้าเองคือ ศิลา และ โถ่กำบัง ภารกิจของเปโตรคือการเป็นผู้ค้ำจุนพี่น้องและทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะความเชื่อ เปโตรเป็นหลักมั่นคงของความเชื่อที่พระศาสนจักรยึดถือ เมื่อตั้งอยู่บนรากฐานนี้ พี่น้อง ที่มาชุมนุมกันเพราะการเรียกของพระเจ้าจะเป็นที่ชุมนุมของผู้มีชีวิตเพราะ ประตู นรกหรือดินแดนของมูตายเป็นไม่มีวันชนะ (ออสย 28:26-27)

พระเยซูเจ้ายังทรงมอบ ญูแฉพระอาณาจักรสวรรค์ ซึ่งในหนังสือวิวรณ์กล่าวว่า พระเยซูทรงถือกุญแจประตูดินแดนแห่งความตาย (วิว 1:18) ซึ่งหมายถึงการมี อำนาจเหนือความตายนั่นเอง เซบนาในบทอ่านแรกเป็นรูปแบบหมายถึงพระเยซู กุญแจ ของเซบนาเป็นเครื่องหมายของอำนาจ และดังนั้น การมอบอำนาจให้กับเปโตร จึง หมายถึงอำนาจของการรับหรือปฏิเสธการเข้าในพระอาณาจักร ซึ่งไม่ได้เป็นเพียง อำนาจทางวินัยที่จะตัดสินถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม แต่เป็นอำนาจของการ

กำหนดหลักเกณฑ์ของความเชื่อซึ่งเป็นเงื่อนไขของการเข้าสู่พระอาณาจักร เพราะเหตุนี้ การมอบอำนาจจึงเกิดขึ้นหลังจากการประกาศความเชื่อของเปโตร

1.2 พระเจ้าทรงปกครองประชากรของพระองค์

ในความเป็นจริง พระเจ้าเองทรงเป็น ศิลาสำหรับประชากรของพระองค์ พระองค์ เป็น โฉมกำบัง เป็นที่คุ้มภัย ผู้ทำให้ประชากรเอาชนะศัตรู โดยเฉพาะความตาย พระเยซูเจ้า ทรงเป็น กุญแจของพระอาณาจักรสวรรค์ ผู้ใดเชื่อในพระองค์ ผู้นั้นจะได้เข้าสู่ พระอาณาจักรและมีชีวิตอยู่ในพระอาณาจักรตลอดไป

การที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกเปโตรว่าเป็น ศิลาและการที่ทรงมอบ กุญแจพระ อาณาจักรสวรรค์ให้กับท่านจึงทำให้เปโตรและผู้สืบตำแหน่งของท่านเป็นผู้แทนของ พระเจ้าผู้มีอำนาจเต็ม พระเจ้าทรงเป็น ศิลาทรงเป็น กุญแจโดยทาง เครื่องหมายที่แลเห็นและสัมผัสได้ของผู้แทนที่พระองค์ทรงเลือก การปกครองของ ผู้แทนของพระองค์ที่เป็นมนุษย์จึงเป็นเครื่องหมายของพระเจ้าผู้ทรงเป็นศิลาและกุญแจ ของพระอาณาจักร

2. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ

2.1 บรรยากาศของการฉลอง

การฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้อาจเป็นการฉลองความจริงของการเป็นประชากรของ พระเจ้า ที่มาชุมนุมกันโดยมีพระเจ้าทรงปกครองโดยทางผู้แทนของพระองค์ ในแง่ของ ความคิด การบูชาของพระเยซูเจ้านั้นเองคือ ศิลาและ กุญแจของพระ อาณาจักรสวรรค์ ดังนั้น ที่ชุมนุมจึงอาจใช้เวลาสำหรับระลึกถึงการประทับอยู่ของพระ เจ้าในแผนการของความรอดพ้น และขอบพระคุณพระองค์สำหรับการไถ่กู้และการ ปกครอง โดยมีท่าทีของการภาวนา เพื่อการมาถึงของพระอาณาจักร

ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ

หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี

- เพลงเริ่มพิธีและคำทักทายของประธาน อาจสะท้อนความจริงของ การเป็นพระศาสนจักร นั่นคือ การมาชุมนุมกันของผู้ได้รับพระคุณของความรอด โดยในท่ามกลางพระศาสนจักรนี้มีพระเจ้าประทับอยู่เพื่อปกครอง นั่นคือ เพื่อเป็นศิลามั่นคง และเพื่อเป็นกุญแจไขประตูสวรรค์ การประทานความเชื่อ ให้สัตบุรุษตระหนักว่า เขาแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งในพระศาสนจักร
- การสารภาพบาป อาจเป็นการขอโทษสำหรับการไม่เห็นพระเจ้าในผู้แทนของพระองค์ และความผิดต่อความเชื่อที่แสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ กัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ขอให้มีการอภัยบาปรวมในวันนี้เพื่อการคืนดีกับพระและประชากร
- บทพระสิริรุ่งโรจน์ ควรขับร้อง บทพระสิริรุ่งโรจน์อย่างสง่า เครื่องหมายของความยินดีที่มีพระเจ้าทรงปกครอง เน้นให้ประชากรรักขอบแต่สิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติและปรารถนาแต่สิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้

ภาควจนพิธีกรรม

- พิธีกรอ่าน บทนำประกาศหัวข้อของบทอ่านทั้งสามบท และควรชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบทอ่านที่หนึ่งกับพระวรสาร เพื่อช่วยที่ชุมนุมให้เข้าใจความหมายของ กุญแจ และความสัมพันธ์ระหว่าง ศีลากับพระเยซูเจ้า และอำนาจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้กับเปโตร
- บทเพลงสดุดี เป็นการต้อนรับพระวาจาจึงเป็นเสียงร้อง

ของความรู้คุณ ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันดร์
นิรันดร์ มั่นคงประดุจหินผา ที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย

- **บทเทศน์** ท่านละ ว่าเราเป็นใคร เป็นคำถามซึ่งต้องการคำตอบจากผู้ฟังทุกคน กล่าวถึง พระศาสนจักร ซึ่งสืบเนื่องอำนาจมาจากท่านนักบุญเปโตรซึ่งพระเยซูทรงมอบอำนาจนี้ให้และเชื่อมโยง บทบาทหน้าที่ของเราแต่ละคนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร เน้นความเป็นรูปธรรมของความร่วมมือกันในระดับวัด
- **บทข้าพเจ้าเชื่อ** เป็นการตอบรับพระเจ้ายังแสดงออกมาในการ ประกาศความเชื่อ ซึ่งเป็น ฤทธานุภาพ ของพระอาณาจักรสวรรค์ และใน การวิงวอน เพื่อการมาถึงของพระอาณาจักรสวรรค์สำหรับที่ชุมนุม และสำหรับพี่น้อง ทั้งเสียงร้องของความรู้คุณ
- **บทภาวนาของมวลชน** ช่วยสร้างความเชื่อในการปกครองของพระเจ้าโดยทางผู้แทนของพระองค์ โดยเฉพาะสมเด็จพระสันตะปาปา ซึ่งที่ชุมนุมจะแสดงความอ่อนน้อมด้วยการรู้จักฟังสิ่งที่เป็นการสอนและหลักการดำเนินชีวิต

ภาคบูชาขอบพระคุณ

ตลอดภาคบูชาขอบพระคุณ ประธานในพิธีฟังตระหนักถึง พระคุณและหน้าที่ ของการเป็นผู้แทนของพระเยซูเจ้า ผู้ทำงานในนามของพระสันตะปาปาและพระสังฆราช กับตระหนักถึงความหมายของการเป็นนายชุมพบาลสำหรับหมู่คณะของตน และวิงวอนเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างดี

- **บทภาวนาเหนือเครื่องบูชา** กล่าวถึง การกอบกู้ประชากรคืนมาให้เป็นบุตรบุญธรรมโดยถวายพระองค์เองเป็นบูชาแต่ครั้งเดียว ภาวนาให้พระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียวและมีสันติ
- **บทนำขอบพระคุณ** ควรเลือกที่เหมาะสม เช่นแบบที่ 1

ซึ่งในบทนี้ จะสรรเสริญพระบิดาเพราะทรงเลือกเราเป็น
ประชากรใหม่ ผู้ได้รับการเรียกให้พ้นจากความมืด มา
รับความสว่างอันรุ่งโรจน์

- **บทขอบพระคุณ** พระสงฆ์ควรภาวนาค้ำยน้ำเสียงและ
จังหวะที่ช่วยให้ที่ชุมนุมสามารถร่วมจิตใจขอบพระคุณ
พระเจ้า สำหรับพระคุณของการมีผู้แทนของพระองค์มา
ปกครองพระศาสนจักร
- **บทภาวนาของมวลชน** ภาวนาเพื่อเอกภาพของพระ
ศาสนจักร และบทภาวนาเพื่อพระสันตะปาปา
พระสังฆราช พระสงฆ์และคริสตชน □ควรภาวนา
ออกมาจากใจที่เชื่อในพระธรรมล้ำลึกของประชากร
ใหม่อย่างแท้จริง
- **บทภาวนาหลังรับศีลมหาสนิท** กล่าวถึงการที่พระองค์
ทรงบำบัตร์รักษาเราอย่างสมบูรณ์ทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไข
และคุ้มครองเพื่อจะสามารถดำรงชีวิตเป็นที่พอพระทัย

2.3 บทภาวนาของมวลชน

ประธาน

พี่น้องที่รัก ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า พระบิดาของเรา ผู้ทรงดลใจนักบุญเป
โตรให้กล้าประกาศว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

ผู้นำ

- 1) เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา และบรรดาพระสังฆราช ซึ่งเป็นเสมือนเสา
หลักและรากฐานที่สำคัญของพระศาสนจักร โปรดให้ท่านยินดีปฏิบัติตาม
แบบอย่างของนักบุญเปโตร โดยการประกาศความเชื่อของตนเอง และให้
ความมั่นใจกับความเชื่อของผู้อื่นที่ว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้
รอดแต่ผู้เดียว **ให้เราภาวนา**

- 2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เข้าสู่สถิต ณ สรวงสวรรค์ มีความสุขนิรันดร์ พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ และนักบุญทั้งหลาย *ให้เราภาวนา*
- 3) เพื่อบรรดาผู้มีอำนาจรับผิดชอบในสังคมและในพระศาสนจักร ขอโปรดให้ท่านเหล่านั้นรับใช้ประชาชนด้วยความถ่อมตน ความรัก และปรีชาฉลาด ตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้า *ให้เราภาวนา*
- 4) เพื่อพระศาสนจักร โดยส่วนรวม ขอโปรดให้สมาชิกแต่ละคนและบรรดาผู้ที่นับถือพระคริสตเจ้านิกายต่างๆ แสวงหาหนทางที่จะซื่อสัตย์ต่อพระวรสารของพระเยซูเจ้าเสมอ *ให้เราภาวนา*
- 5) เพื่อบรรดาผู้ที่คิดว่า พระเมตตาของพระเจ้าคงจะแผ่ไปไม่ถึงเขา บรรดาผู้ที่ทำบาปและคิดว่าตัวเองไม่เหมาะที่จะได้รับการอภัย ขอโปรดให้เขาได้สัมผัสกับความรักอันอ่อนโยนและพระเมตตาอันไม่มีขอบเขตของพระองค์ *ให้เราภาวนา*
- 6) เพื่อเราแต่ละคน ณ ที่นี้ จะได้มีความรัก และความเชื่อที่มั่นคงในองค์พระเยซูเจ้า และต่อผู้แทนของพระองค์ ยินดีให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของวัด และประกาศพระคริสตเจ้า ด้วยการเจริญชีวิตอย่างซื่อสัตย์เยี่ยงคริสตชนที่ดี *ให้เราภาวนา*

ประธาน

ข้าแต่พระบิดาเจ้า ผู้ทรงพระทัยดีแสดงความรักแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในองค์พระคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ ผู้เสด็จมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้น โปรดประทานพระพรพรหมทานของพระองค์ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อพระองค์ตลอดไปด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึงพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

3. การทดลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต

ถ้าประชากรใหม่ตระหนักถึงความจริงของชีวิตที่ว่า พระเจ้าทรงปกครองโดยทางผู้แทนของพระองค์ ก็กับเข้าใจความหมายของบทบาทหน้าที่ของพระสันตะปาปาและพระสังฆราช รวมถึงพระสงฆ์แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างคริสตชนกับผู้แทนของพระเยซูจึงเป็นความสัมพันธ์ของความอ่อนน้อมเชื่อฟังในเรื่องของความเชื่อและหลักการดำเนินชีวิตตามกฎของพระวรสาร นั่นคือตามกฎของผู้มีชีวิต ซึ่งเพื่อจะเอาชนะความตาย จะต้องมีความเชื่อ ซึ่งมีผู้แทนของพระเยซูเป็นผู้สอนและเก็บรักษาไว้

3.1 ทำที่ของความอ่อนน้อม เชื่อฟัง

เรื่องราวของเปโตรก็เป็นเรื่องราวของเราด้วย เราเป็นเหมือนเปโตรมาก เราเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น และเฉยเมยในความซื่อสัตย์ของเราต่อพระคริสตเจ้า บางครั้งเราเข้มแข็ง และบางครั้งเราเป็นเหมือนต้นอ้อที่ลู่ไปตามลม แต่พระเยซูก็ทรงเลือกเปโตรให้เป็นผู้นำและปกครองพระศาสนจักร เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าเปโตรมีความซื่อสัตย์ต่อพระองค์ และเปโตรก็ได้พิสูจน์ให้เห็นตลอดหลายปีที่ร่วมงานกับพระองค์ เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักรจะต้องยอมรับในตำแหน่ง และอ่อนน้อมเชื่อฟังผู้แทนของนักบุญเปโตร เพื่อที่เราจะได้มีความซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้าเช่นเดียวกัน

3.2 ชีวิตที่ดำเนินไป (ตามทำที่)

คริสตชนคงจะต้องพยายามยอมรับในอำนาจการปกครองของผู้แทนนักบุญเปโตร และปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่มาจากต่อธารเดียวกัน คือ จากพระเยซูเจ้า แม้ในท่ามกลางโลกที่สับสนวุ่นวายและยุ่งเหยิง คุณค่าแห่งพระวรสารที่มาจากผู้นำพระศาสนจักรจะต้องเป็นแนวทางให้เราซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้า โดยเฉพาะคำสั่งสอนที่เข้ากับยุคสมัยของเราในปัจจุบันนี้ เช่น การคุมกำเนิด หรือการทำแท้ง เป็นต้น



อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ปี A

ข้อมูลจาก หนังสือมิสซาว์นอาทิตย์ฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

หัวข้อ: จงสนับสนุนพระสังฆราชของท่าน

เป็นที่รู้กันชัดเจนว่า การดำเนินชีวิตตามจุดยืนของพระเยซูเจ้า ไม่อาจทำได้ตามลำพัง เราจำเป็นต้องได้แรงบันดาลใจและการสนับสนุนจากผู้อื่น จะเห็นได้ว่า เป็นน้ำพระทัยของพระเยซูเจ้าเองและเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สุด ที่เรดำเนินชีวิตในคริสตศาสนาเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่คณะบุคคล ดังนั้น ที่ใดที่มีการก่อตัวเป็นกลุ่มขึ้น ก็จำเป็นที่จะต้องมีส่วนกัน กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพื่อเป็นทางเลือกไม่ให้เกิดความยุ่งเหยิง เพราะฉะนั้นอำนาจ (รูปแบบหนึ่งรูปแบบใดของการปกครอง) จึงเป็นความจำเป็นดังที่เป็นอยู่ อำนาจในประเพณีคาทอลิก ซึ่งการใช้อำนาจนั้น จะต้องกระทำในพระนามของพระเยซูเจ้าและเป็นการรับใช้ฉันพี่น้อง เป็นสิ่งที่มอบให้แก่บรรดาพระสังฆราชและหัวหน้าของพวกเขา คือพระสังฆราชแห่งกรุงโรมซึ่งดำรง ตำแหน่งแทนนักบุญเปโตร ในความเป็นจริง พระสังฆราชได้รับมอบภารกิจและอำนาจในนามของประชากรพระเจ้า และในฐานะนี้ ท่านอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเช่นเดียวกับสัตบุรุษคนอื่น ที่ได้รับพระคุณ

ในอีกด้านหนึ่ง อำนาจนี้ไม่ได้มอบให้พระสังฆราชในทำนองเดียวกันกับในระบบประชาธิปไตย พระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจให้แก่ประชากรของพระเจ้า โดยทรงมอบไว้ในมือของอัครสาวกและผู้สืบตำแหน่งอัครสาวกคือพระสังฆราช เราส่งท่าน...

พระสังฆราชของท่านเป็นปฏิชน บางคนมีแนวคิดค่อนข้างอนุรักษ์นิยม บางคนมีหัวก้าวหน้า บางคนก็เพียงแค่มัดระวังด้วยความปลอดภัย เราควรคิดร่วมมือกับพระสังฆราชของเราด้วยความรับผิดชอบและสนับสนุนพวกเขาด้วย ความซื่อสัตย์เชิงสร้างสรรค์ และด้วยการภาวนาอย่างสม่ำเสมอ

บทอ่านที่ 1 อสย 22 : 15, 19 – 23

คำพยากรณ์ของประกาศกอิสยาห์บทนี้ประกาศแต่งตั้งผู้ดูแลราชสำนักคนใหม่ ซึ่งอำนาจที่ได้รับในนามของเจ้านาย ฤกษ์แจที่เขาได้รับมอบเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเป็นตัวแทน เรื่องเล่าเกี่ยวกับฤกษ์แจอาณาจักรที่นักบุญเปโตรได้รับมอบอย่างที่ท่านพบในพระวรสารในวันนี้จึงเป็นการอ้างถึงคำพยากรณ์นี้ พระศาสนจักรทราบว่าเป็นเครื่องมือแห่งอำนาจของพระเจ้าในโลกนี้อาจล้มเหลวได้ แต่พวกเขาไม่อาจแก้จุดประสงค์ของพระเจ้า ดังนั้น เรามาวนาคด้วยคำของเพลงสดุดี 138 ที่ว่า ข้าแต่พระเจ้า ความรักของพระองค์ดำรงเป็นนิรันดร์ ขออย่าทรงละทิ้งพระหัตถ์กิจของพระองค์ (บทสร้อย)

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์

พระเจ้าตรัสกับเซบนา ผู้ดูแลราชสำนัก ว่าดังนี้

“เราจะถอดท่านจากหน้าที่ และจะดึงท่านลงมาจากตำแหน่ง วันนั้น เราจะเรียกผู้รับใช้ของเรา เอลียาคิม บุตรของฮิลคียาห์ เราจะให้เขาสวมเสื้อของท่าน ให้เขาคาดผ้าคาดสะเอวของท่าน เราจะมอบ

อำนาจของท่านไว้ในมือของเขา เขาจะเป็นดังบิดาของชาวกรุงเยรูซาเล็ม และของพงศ์พันธุ์ยูดาห์ เราจะวาง
กฎเกณฑ์ของกษัตริย์ดาวิดไว้บนบ่าของเขา ถ้าเขาเปิด จะไม่มีผู้ใดปิด ถ้าเขาปิด จะไม่มีผู้ใดเปิดได้ เรา
จะทำให้ตำแหน่งของเขามั่นคง เหมือนตอกหมุดไว้ในที่มั่นคง และเขาจะเป็นเหมือนบัลลังก์ที่มีเกียรติแห่ง
ครอบครัวบิดาของเขา”

บทอ่านที่ 2 รรม 11 : 33 - 36

หลังจากที่นักบุญเปาโลได้พยายามบรรยายถึงความรักอันอุดมของพระเจ้า ที่แลเห็นได้ในพระเยซูค
ริสโตเจ้า เมื่อทรงร่วมชะตากรรมกับมนุษย์ชาติผู้เป็นคนบาป เราอาจกล่าวได้ว่า ท่านพยายามต่อไปไม่ไหว
แล้ว จึงร้องประกาศในอารมณ์แห่งความรู้คุณที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันว่า พระเจ้าทรงพระปรีชาและรอบรู้อีก
สักเพียงไร คำตัดสินของพระองค์สุดท้ายที่หยั่งรู้ได้นี้ พระเจ้าทรงวางแผนไว้สำหรับอนาคตของเราแต่ละคนใน
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเรา เวลาแห่งความโปรดปรานของพระเจ้า (Hairs วันอาทิตย์ที่ 5 เทศการปัส
กา) เราควรมีความรู้สึกเช่นเดียวกับนักบุญเปาโล เมื่อเรารำพึงถึงความยิ่งใหญ่ ความรักและพระปรีชา
ญาณของพระเจ้า

บทอ่านจากจดหมายของนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรม

พระเจ้าทรงพระปรีชาและทรงรอบรู้อีกสักเพียงใด คำตัดสินของพระองค์สุดท้ายที่หยั่งรู้ได้ และมรรคา
ของพระองค์สุดท้ายที่จะเข้าใจได้ ใครเล่าจะล่วงรู้พระดำริของพระเจ้า ใครเล่าเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ ใครเล่า
เคยถวายสิ่งใดแด่พระองค์ พระองค์จึงจะต้องประทานตอบแทนเขา เพราะทุกสิ่งล้วนมาจากพระองค์ โดย
ทางพระองค์และเพื่อพระองค์ ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดร อาเมน

พระวรสาร มธ 16 : 13-20

เรื่องเล่าพระวรสารตอนนี้พยายามจุดทุกสิ่งในมุมมองที่ถูกต้อง พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจ้าผู้ทรงชีวิต อำนาจทั้งหมดได้มอบมากับพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงสามารถมอบอำนาจให้แก่ผู้อื่น
ต่อไป เมื่อไม่ประทับอยู่อย่างแลเห็นได้กับประชากรของพระองค์อีกต่อไปแล้ว พระเยซูเจ้าก็ทรงมอบอำนาจ
ให้กับพระศาสนจักร(มธ 18 : 18)โดยมอบไว้ในมือนักบุญเปโตร (พระวรสาร)ผู้ปกครองเหนือประชากรของ
พระเจ้าพร้อมกับเพื่อนอัครสาวกอื่น ๆ (ยน 20 : 21-22)

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเขตเมืองซีซารียาแห่งฟิลิปและตรัสถามบรรดาศิษย์ว่า คนทั้ง
หลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร เขาทูลตอบว่า บ้างกล่าวว่า เป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้าง บ้างกล่าวว่า
เป็นประกาศกเอลียาห์ บ้างกล่าวว่า เป็นประกาศกเยเรมีย์หรือประกาศกองค์ใดองค์หนึ่ง
พระองค์ตรัสกับเขาว่า ท่านละคิดว่าเราเป็นใคร ซีโมน เปโตรทูลตอบว่า พระองค์คือพระ
คริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านเป็นสุข
เพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดาเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย เราบอกท่านว่า ท่าน

คือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เราจะมอบ
กุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดินนี้ จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่น
ดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย แล้วพระองค์ทรงกำชับบรรดาศิษย์มิให้บอกใครว่าพระองค์คือพระคริสตเจ้า
